



ที่ ไดเมท 016-2565

วันที่ 23 สิงหาคม 2565

เรื่อง แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจากการระงับข้อพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความ เพิ่มเติมจากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยการประนีประนอมยอมความ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

คู่ความ	วันที่ยื่นฟ้อง	สรุปมูลฟ้อง	การประนีประนอมยอมความ
- บริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด โจทก์ - บริษัท ไดเมท เพนท์ จำกัด จำเลย	28 ธันวาคม 2563	โจทก์เรียกร้องให้บริษัท ไดเมท เพนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทชำระหนี้เงินกู้ยืมพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้จำนวน 46.25 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริษัท ไดเมท เพนท์ จำกัด ชำระเงินให้กับบริษัท บียอนด์ แคปปิตอล จำกัด จำนวน 45 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย พร้อมทั้งจ่ายเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี จนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ	ยินยอมให้ชำระหนี้ต่ำกว่ายอดหนี้จำนวน 2,000,000 บาท คิดเป็นเงินที่บริษัทต้องชำระทั้งสิ้น 44,908,835.61 บาท ⁽¹⁾
- บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด โจทก์ - บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) จำเลย	28 ธันวาคม 2563	โจทก์เรียกร้องให้บริษัทชำระค่าบริการค้างชำระจำนวน 12 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยให้กับบริษัท คู่สัญญา โดยศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริษัทชำระเงินให้กับบริษัท คู่สัญญาเป็นเงินจำนวน 12 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.0 – 7.5 ต่อปีของต้นเงินนับถัด	- ชำระเงินจำนวน 5,000,000 บาท - โอนหุ้นสามัญของ บริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน) (“แมคทริค”) ซึ่งบริษัทถืออยู่จำนวน 12,224,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.08 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน



คู่ความ	วันที่ยื่นฟ้อง	สรุปมูลฟ้อง	การประนีประนอมยอมความ
		จากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ	แมคทริคให้แก่ นางสาวสุทธิดา ลีสวัสดิ์ตระกูล ⁽²⁾
<ul style="list-style-type: none"> - นายยู๋ หว่า แซ่ลี ในฐานะโจทก์ - บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) จำเลย 	20 กรกฎาคม 2563	โจทก์ฟ้องร้องบริษัทต่อศาลแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยจากบริษัทจำนวน 29.38 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าบริษัททำผิดสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เนื่องจากศาลจังหวัดสมุทรปราการ มีคำสั่งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดระงับการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วที่ออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) วินิจฉัยว่าบริษัทออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมิได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อน	<ul style="list-style-type: none"> - โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินค่าสินค้าที่บริษัทมีต่อบริษัท ไอเจเน พาวเวอร์เทค จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 8,416,913.19 บาทพร้อมดอกเบี้ย - ดำเนินการให้บริษัท ไอเจเน เอเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ที่บริษัท ไอเจเน เอเนอร์ยี จำกัด มีต่อบริษัท ไอเจเน พาวเวอร์เทค จำกัด เป็นจำนวนเงิน 2,189,040 บาท⁽³⁾
<ul style="list-style-type: none"> - นายมัทเทีย เรโกซา และ นางมาร์ตา เรโกซา โจทก์ - บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) จำเลย 	7 พฤษภาคม 2564	โจทก์เรียกร้องให้บริษัทชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญของ IAM Industrial Asset Management Srl ตามสัญญาซื้อขายหุ้นส่วนที่เหลือจำนวน 110.73 ล้านบาท พร้อมทั้งค่าเสียหายจากการเสียโอกาสทางธุรกิจเนื่องจากการผิดนัดชำระค่าหุ้นอีกจำนวน 26.81 ล้านบาท รวมจำนวน 137.54 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าบริษัทได้ทำผิดสัญญาไม่ชำระค่าซื้อหุ้นสามัญพร้อมทั้งรับโอนหุ้นสามัญของ IAM Industrial Asset Management Srl ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการให้บริษัท ไดเมทเพ้นท์ จำกัด โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินค่าสินค้าจ้างทำของที่มีต่อบริษัท ไอเจเน เอนจิเนียริง จำกัด (“ไอเจเน เอนจิเนียริง”) รวมเป็นเงินจำนวน 38,399,019.53 บาท โดยจะโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ดังกล่าวหลังหักกลบบทนี้กับบริษัทตามตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทที่ออกให้แก่ ไอเจเน เอนจิเนียริง จำนวน 2,800,000 บาท คงเหลือสิทธิเรียกร้องในหนี้ดังกล่าวจำนวน 35,599,019.53 บาท



คู่ความ	วันที่ยื่นฟ้อง	สรุปมูลฟ้อง	การประนีประนอมยอมความ
			<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการให้บริษัท ไอเจน เอนเนอร์ยี จำกัด โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืมที่มีต่อ ไอเจน เอนจิเนียริง จำนวน 15,630,534.33 บาท - โอนหุ้นสามัญของไอเจน เอนจิเนียริง จำนวน 378,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของหุ้นทั้งหมดในไอเจน เอนจิเนียริง ให้แก่ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอร์ ออฟฟิศ จำกัด⁽⁴⁾

- (1) คดีระหว่าง บริษัท ไดเมท เพนท์ จำกัด ในฐานะจำเลย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และบริษัท บียอนด์แคปิตอล จำกัด ในฐานะโจทก์ โดยคู่ความทั้งสองตกลงประนีประนอมยอมความ โดยบริษัท ไดเมท เพนท์ จำกัด ตกลงชำระหนี้ต่ำกว่ายอดหนี้ จำนวน 2,000,000 บาท
- (2) คดีระหว่างบริษัทในฐานะจำเลย และ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอร์ ออฟฟิศ จำกัด ในฐานะโจทก์ โดยคู่ความทั้งสองตกลงประนีประนอมยอมความ โดยบริษัทตกลงชำระเงินจำนวน 5,000,000 บาท และโอนหุ้นสามัญของ แมคทริกซ์บริษัทถืออยู่จำนวน 12,224,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.08 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในแมคทริกซ์ให้แก่ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอร์ ออฟฟิศ จำกัด หรือบุคคลที่บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอร์ ออฟฟิศ จำกัด กำหนด ซึ่งบริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอร์ ออฟฟิศ จำกัด กำหนดให้โอนหุ้นดังกล่าวให้แก่ นางสาวสุทธิดา ลีสวัสดิ์ตระกูล
- (3) คดีระหว่างบริษัทในฐานะจำเลย และนายยู๋ หว่า แซ่ลี ในฐานะโจทก์ โดยคู่ความทั้งสองตกลงประนีประนอมยอมความ โดยบริษัทจะโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินค่าสินค้าที่บริษัทมีต่อบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 8,416,913.19 บาทพร้อมดอกเบี้ย และจะดำเนินการให้บริษัท ไอเจน เอนเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ที่บริษัท ไอเจน เอนเนอร์ยี จำกัด มีต่อบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด เป็นจำนวนเงิน 2,189,040 บาท
- (4) คดีระหว่างบริษัทในฐานะจำเลย และ นายมัทเทีย เรโกซา และ นางมาร์ตา เรโกซาในฐานะโจทก์โดยคู่ความทั้งสองตกลงประนีประนอมยอมความ โดยบริษัทตกลง (1) ดำเนินการให้บริษัท ไดเมทเพนท์ จำกัด โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินค่าสินค้าจ้างทำของที่มีต่อไอเจน เอนจิเนียริงรวมเป็นเงินจำนวน 38,399,019.53 บาท โดยจะโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ดังกล่าวหลังหักกลบลบหนี้กับบริษัทตามตัวสัญญา ใช้เงินของบริษัทที่ออกให้แก่ ไอเจน เอนจิเนียริง จำนวน 2,800,000 บาท คงเหลือสิทธิเรียกร้องในหนี้ดังกล่าวจำนวน 35,599,019.53 บาท โดยบริษัทจะโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวให้แก่ นายมัทเทีย เรโกซา และ นางมาร์ตา เรโกซา หรือบุคคลที่นายมัทเทีย เรโกซา และ นางมาร์ตา เรโกซา กำหนด (2)



ดำเนินการให้บริษัท ไอเจน เอนเนอร์ยี จำกัด โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืมที่มีต่อ ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำนวน 15,630,534.33 บาท และ (3) โอนหุ้นสามัญของไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำนวน 378,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 14 ของหุ้นทั้งหมดในไอเจน เอนจิเนียริ่ง ให้แก่ นายมัทเทีย เรโกซา และ นางมาร์ตา เรโกซา หรือบุคคลที่นายมัทเทีย เรโกซา และ นางมาร์ตา เรโกซา กำหนด ซึ่งนายมัทเทีย เรโกซา และ นางมาร์ตา เรโกซา กำหนดให้โอนหุ้นดังกล่าวให้แก่ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

ทั้งนี้ การประนีประนอมยอมความในคดีที่ (1) และ (2) มีผลกระทบเล็กน้อยต่อบงกำไรขาดทุนของบริษัท เนื่องจากเป็นการจ่ายชำระหนี้ที่บริษัท ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้แล้วเกือบทั้งจำนวน รวมถึงการโอนสิทธิเรียกร้องในการประนีประนอมยอมความในคดีที่ (3) และ (4) เป็นการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ที่บริษัท ตั้งสำรองไว้แล้วเกือบทั้งจำนวนเช่นกัน จึงมีผลกระทบเล็กน้อยต่อบงกำไรขาดทุนของบริษัท เว้นแต่จะมีผลกระทบส่วนใหญ่ จากผลขาดทุนในส่วนของกำไรขาดทุนไอเจน เอนจิเนียริ่ง ตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีที่ (4) ของบริษัท

อนึ่งการโอนหุ้นสามัญของ แมคทริก จำนวน 12,224,800 หุ้น จากบริษัทให้แก่ นางสาวสุทธิดา ลีสวัสดิ์ตระกูล ตามข้อ (2) (“การโอนหุ้นตามบันทึกตกลงประนีประนอมยอมความที่ 1”) และ การโอนหุ้นสามัญของไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำนวน 378,000 หุ้น จากบริษัท ให้แก่ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ตามข้อ (4) (“การโอนหุ้นตามบันทึกตกลงประนีประนอมยอมความที่ 2”) (รวมเรียกว่า “การโอนหุ้นตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความ”) ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินแล้ว โดยบริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 21.38 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ดังนั้น จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ประเภทที่ 2 (รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50) ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8 อย่างไรก็ตาม การโอนหุ้นตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการเกี่ยวข้องกัน”)

ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการโอนหุ้นตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความมีดังต่อไปนี้



- วัน เดือน ปี ที่ทำ
รายการ : 1. การโอนหุ้นตามบันทึกตกลงประนีประนอมยอมความที่ 1
บริษัทเข้าทำบันทึกตกลงประนีประนอมยอมความเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 และ
การโอนหุ้นตามบันทึกตกลงประนีประนอมยอมความที่ 1 ได้เสร็จสมบูรณ์ภายในวัน
เดียวกัน ทั้งนี้ คู่ความได้ดำเนินการถอนฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
2. การโอนหุ้นตามบันทึกตกลงประนีประนอมยอมความที่ 2
บริษัทเข้าทำบันทึกตกลงประนีประนอมยอมความเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 และ
การโอนหุ้นตามบันทึกตกลงประนีประนอมยอมความที่ 2 ได้เสร็จสมบูรณ์ภายในวัน
เดียวกัน ทั้งนี้ คู่ความได้ดำเนินการถอนฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
- คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง : 1. การโอนหุ้นตามบันทึกตกลงประนีประนอมยอมความที่ 1
บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด กำหนดให้โอนหุ้นดังกล่าวให้แก่ นางสาว
สุทธิดา ลีสวัสดิ์ตระกูล
2. การโอนหุ้นตามบันทึกตกลงประนีประนอมยอมความที่ 2
นายมัทเทีย เรโกซา และ นางมาร์ตา เรโกซา กำหนดให้โอนหุ้นดังกล่าวให้แก่ บริษัท
เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
- ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างกัน : นางสาวสุทธิดา ลีสวัสดิ์ตระกูล และ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ซึ่งเป็น
ผู้รับโอนตามการโอนหุ้นตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันของบริษัทตามประกาศเรื่องรายการเกี่ยวโยงกันจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง
กันตามนัยของประกาศเรื่องรายการเกี่ยวโยงกัน
- ลักษณะโดยทั่วไปของ
การเข้าทำรายการ : บริษัทมีคดีความฟ้องร้องตามรายละเอียดข้างต้น โดยเพื่อระงับข้อพิพาท บริษัทในฐานะ
จำเลย และคู่ความที่เกี่ยวข้องได้ตกลงเข้าทำบันทึกตกลงประนีประนอมยอมความต่อกัน
โดยบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ สำหรับการโอนหุ้นดังกล่าว โดยการโอนหุ้นตาม
บันทึกตกลงประนีประนอมยอมความที่ 1 มีมูลค่าทางบัญชี (Book Value) จำนวน
10,892,868.50 บาท และ การโอนหุ้นตามบันทึกตกลงประนีประนอมยอมความที่ 2 มี
มูลค่าทางบัญชี (Book Value) จำนวน 45,728,000.00 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนหุ้น
ตามบันทึกตกลงประนีประนอมยอมความที่ 1 และการโอนหุ้นตามบันทึกตกลง
ประนีประนอมยอมความที่ 2 บริษัทจะไม่มีหุ้นคงเหลือที่ถือในแมคทริก และ ไอเจเน เอนจิ
เนียริง
- การคำนวณขนาด
รายการ : การโอนหุ้นตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความนี้เป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยบริษัทใช้ข้อมูลตามงบ
การเงินของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในการคำนวณ
ขนาดรายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้



เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	ขนาดของรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ*	21.38
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน*	12.22
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาคำนวณ เนื่องจากบริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์

หมายเหตุ

* ข้อมูลทางการเงินของแมคทริก ที่นำมาใช้ในการคำนวณขนาดรายการ เป็นข้อมูลตามงบการเงินของบริษัท ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนข้อมูลทางการเงินของไอเจเน เอ็นจิเนียริ่ง เป็นข้อมูลตามงบการเงินของบริษัท ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียดสินทรัพย์ที่
จำหน่ายไป

1. การโอนหุ้นตามบันทึกตกลงประนีประนอมยอมความที่ 1

บริษัทจะโอนหุ้นในแมคทริก ให้แก่ นางสาวสุทธิดา ลิสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นบุคคลที่บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด กำหนดตามบันทึกตกลงประนีประนอมยอมความโดยโอนหุ้นในแมคทริกทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่จำนวน 12,244,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.08 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในแมคทริก โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไปของแมคทริก

ชื่อบริษัท	บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ประกอบกิจการงานก่อสร้างและบริการ MEP ได้แก่ คอนโดมิเนียม, โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, ห้างสรรพสินค้า, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, โรงงาน, สายการผลิต, ยูทิลิตี้นอกโรงงานและอื่น ๆ



ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	121/105 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	450,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
รายชื่อกรรมการ	1. นายโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ 2. นายภักดี ศุภธาวุฒิวงศ์ 3. นายวิกรานต์ ก่อเกียรติสิริ 4. นางสาวสุทธิดา ลีสวัสดิ์ตระกูล 5. นางลินจง ศรีสงคราม 6. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตตร 7. พลโทหญิงสำอาง ทองปาน 8. นายวันชัย ถนัดคำ 9. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ แมคทริคก่อนและหลังทำเข้าทำรายการ

ผู้ถือหุ้นในบริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน)	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 300,000,000 บาท	
	จำนวนหุ้นก่อนการโอนหุ้นตามบันทึกตกลงประนีประนอมยอมความ (หุ้น)	จำนวนหุ้นหลังการโอนหุ้นตามบันทึกตกลงประนีประนอมยอมความ (หุ้น)
1. บริษัท เจนเนอร์ลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	97,959,000	97,959,000
2. นาย โกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ	51,735,000	51,735,000



3. บริษัท คอมพลีท ทรานสปอร์ต จำกัด	24,489,600	24,489,600
4. นาย วิกรานต์ ก่อเกียรติสิริ	20,152,800	20,152,800
5. นาย ภักดี สุทธาภูมิวงศ์	16,254,400	16,254,400
6. นาย ชาญณะ วงศ์พรเพ็ญ ภาพ	15,918,000	15,918,000
7. นางสาว อูระวรรณ วงศ์พรเพ็ญภาพ	15,918,000	15,918,000
8. นาง ปิยะนุช สุทธาภูมิวงศ์	12,624,000	12,624,000
9. บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)	12,244,800	-
10. นางสาว ศุภิสรา สุทธาภูมิวงศ์	5,877,600	5,877,600
11. นางสาวสุทธิดา ลีสวัสดิ์ ตระกูล	12,000	12,256,800
12. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	26,814,800	26,814,800
รวม	300,000,000	300,000,000

หมายเหตุ

- บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีผู้ถือหุ้น 10 รายแรกดังนี้ (1) นายธิตติพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ จำนวน 17.46% (2) นางพรวิภา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ จำนวน 4.46% (3) นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ จำนวน 4.45% (4) นางสาวกาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ จำนวน 2.55 (5) นายประสิทธิ์ วิตนากร จำนวน 1.55 (6) นายไพรัชชณม์ วงศ์ไวยวรรณ จำนวน 1.39% (7) นางปราณี วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ จำนวน 1.02% (8) น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์ จำนวน 0.97% (9) นายวิเศษ เตชะไพฑูรย์จำนวน 0.93% และ (10) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 0.90%
- บริษัท คอมพลีท ทรานสปอร์ต จำกัด ถือหุ้นโดย (1) นายสิทธิธัตต์ สิทธิสมาน จำนวน 97.5% (2) นาย ปุณยวีร์ เลิศวรรณพงษ์ จำนวน 1.5% และ (3) นางสาวพรทิพย์ โมงปราณีต จำนวน 1%



(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบกิจการงานก่อสร้างและบริการ MEP ได้แก่ คอนโดมิเนียม, โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, ห้างสรรพสินค้า, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, โรงงาน, สายการผลิต, ยูทิลิตี้นอกโรงงานและอื่น ๆ

(4) สรุปข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์รวม	1,415,899,887	1,745,964,652	1,846,202,374
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่รวม สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก	735,646	654,379	910,859
หนี้สินรวม	1,148,917,816	1,517,832,645	1,576,952,221
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	266,982,071	228,132,007	269,250,153
รายได้จากการขาย	2,121,065,673	2,113,472,716	1,822,755,038
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	39,214,016	(31,723,479)	(47,040,626)

2. การโอนหุ้นตามบันทึกตกลงประนีประนอมยอมความที่ 2

บริษัทจะโอนหุ้นใน ไอเจเน เอนจิเนียริ่ง ให้แก่ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่นายภัทเทีย เรโกซา และ นางมาร์ตา เรโกซากำหนดตาม บันทึกตกลงประนีประนอมยอมความ โดยโอนหุ้นใน ไอเจเน เอนจิเนียริ่ง ทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่จำนวน 378,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของหุ้นทั้งหมดใน ไอเจเน เอนจิเนียริ่ง โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ไอเจเน เอนจิเนียริ่ง จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท ไอเจเน เอนจิเนียริ่ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการด้านวิศวกรรมในงานติดตั้งและบริการ บำรุงรักษาอาคารอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม รวมถึงงานด้านพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจร การออกแบบทางวิศวกรรมการดำเนินโครงการ และบริการ บำรุงรักษาที่เกี่ยวข้อง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	1/16 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 แขวงวังทองหลาง เขต วังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร



ทุนจดทะเบียน และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	270,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ชำระแล้วเต็มจำนวน
รายชื่อกรรมการ	1. นาย สันติ เขาวนนท์กุล 2. นาย ทัยธวัช อินทรตุล

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของไอเจเน เอเนจียี่ริง ก่อนและหลังทำเข้าทำรายการ

ผู้ถือหุ้นในไอเจเน เอเนจียี่ริง	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 270,000,000 บาท	
	จำนวนหุ้นก่อนการโอนหุ้นตามบันทึกตกลงประนีประนอมยอมความ (หุ้น)	จำนวนหุ้นหลังการโอนหุ้นตามบันทึกตกลงประนีประนอมยอมความ (หุ้น)
1. บริษัท ไอเอสซี จำกัด	1,782,001	1,782,001
2. บริษัท ไอเจเนเนอเรนซ์ จำกัด	539,999	539,999
3. บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)	378,000	-
4. บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด	-	378,000
รวม	2,700,000	2,700,000

หมายเหตุ

- บริษัท ไอเอสซี จำกัด ถือหุ้นโดย (1) นายสันติ เขาวนนท์กุล จำนวน 100% (2) นางวิมล หงส์หาญณรงค์ จำนวน 1 หุ้น และ (3) นายเสรี หงส์หาญณรงค์ จำนวน 1 หุ้น
- บริษัท ไอเจเนเนอเรนซ์ จำกัด ถือหุ้นโดย (1) นายพีรยศ รุจิเทศ จำนวน 76% (2) นายพรพจน์ รุจิเทศ จำนวน 17% และ (3) นายสิทธิชาติ จรรย์รงค์ จำนวน 7%
- บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ถือหุ้นโดย (1) นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ จำนวน 99.98% (2) นายภูติ วัฒนาอุดม จำนวน 1 หุ้น (3) นายศุภกร ระณะนันท์ จำนวน 1 หุ้น



(3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ให้บริการด้านวิศวกรรมในงานติดตั้งและบริการบำรุงรักษาอาคารอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม รวมถึงงานด้านพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจร การออกแบบทางวิศวกรรมการดำเนินโครงการ และบริการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้อง

(4) สรุปข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์รวม	917,222,383.17	478,332,478.55
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ไม่รวม สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก	23,931,394.23	17,344,004.05
หนี้สินรวม	579,247,708.70	315,080,985.61
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	337,974,674.47	163,251,492.94
รายได้จากการขาย	489,269,568.06	154,719,798.54
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(6,155,498.02)	2,020,773.50

มูลค่ารวมของสิ่งตอบ
แทนและวิธีการชำระ
ราคา

บริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ เนื่องจากการโอนหุ้นตามบันทึกตกลง
ประนีประนอมยอมความ

มูลค่าของสินทรัพย์ที่
ได้มาหรือจำหน่ายไป

1. หุ้นในแมคทริก จำนวน 12,224,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.08 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของแมคทริก
2. หุ้นในไอเจเน เอนจิเนียริง จำนวน 378,000 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของหุ้นทั้งหมดของไอเจเน เอนจิเนียริง

เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่า
สิ่งตอบแทน

1. หุ้นของแมคทริก มีมูลค่าทางบัญชี (Book Value) จำนวน 10,892,868.50 บาท (ต้นทุนเงินลงทุนจำนวน 20,000,000 บาท และมีการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนแล้ว จำนวน 9,107,131.50 บาท)
2. หุ้นของไอเจเน เอนจิเนียริง มีมูลค่าทางบัญชี (Book Value) จำนวน 45,728,000.00 บาท (ต้นทุนเงินลงทุนจำนวน 181,440,000 บาท และมีการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนแล้ว จำนวน 135,712,000 บาท)

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นกับบริษัท

การโอนหุ้นตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความมีผลทำให้สิทธิเรียกร้องตามคดีพิพาท
ระงับสิ้นไป กล่าวคือหนี้ตามคดีพิพาทสิ้นสุดลง และคู่ความแต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่



กำหนดในบันทึกตกลงประนีประนอมยอมความที่จะทำขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทที่จะไม่
ต้องเป็นคู่ความในการดำเนินคดี และไม่ก่อภาระให้แก่บริษัทในการต้องต่อสู้คดีอีกต่อไป

แผนการใช้เงินที่ได้รับ : บริษัทจะไม่ได้รับชำระค่าตอบแทนใด ๆ จากการโอนหุ้นตามข้อตกลงประนีประนอมยอม
จากการเข้าทำรายการ ความ ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่ง
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สินทรัพย์ในครั้งนี้

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย : -ไม่มี-
และ/หรือ เป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้า
ร่วมพิจารณาและออก
เสียงลงคะแนน

ความเห็นของ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการโอนหุ้นตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความแล้ว
คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า เป็นรายการที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยการโอนหุ้นตามข้อตกลงประนีประนอมยอมความ จะทำให้คดี
ความต่าง ๆ ของบริษัทสิ้นสุดลง และบริษัทและคู่ความที่เกี่ยวข้องมีสิทธิหน้าที่ตาม
ข้อตกลงประนีประนอมยอมความที่จะตกลงกับคู่ความที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้ประหยัด
ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการทางศาล อีกทั้ง ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทยังมีความเห็นว่า การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ แมคทริก และ ไอเจน
เอนจิเนียริง เป็นการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นในบริษัทซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจหลัก หรือ
เกี่ยวเนื่องกับบริษัท และไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างใด

ความเห็นของ : คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ
กรรมการที่แตกต่างจาก
ความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ

(นางอัญญา ถาวรนนท์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท